

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BÌNH SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NC  
V/v trả lời đơn đề ngày  
02/10/2023 của công dân

Bình Sơn, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Công dân có đơn

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn tiếp tục nhận đơn ghi ngày 02/10/2023 của công dân có nội dung: Công dân lập luận cho rằng đơn đề ngày 16/7/2023 có nội dung tố cáo chứ không phải kiến nghị, vì “*việc chỉ đạo xử lý hậu quả, hành vi vi phạm của UBND xã, ông Nguyễn Văn Chín là công việc thường xuyên, là đương nhiên*”; do đó, việc UBND huyện ban hành Công văn số 3252/UBND-NC để trả lời là không đảm bảo quy định, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo; đồng thời, đề nghị UBND huyện thụ lý giải quyết đơn tố cáo của công dân theo quy định pháp luật về tố cáo và thông báo kết quả giải quyết theo quy định pháp luật.

*Kèm theo đơn, công dân cung cấp bản photocopy các tài liệu sau: Đơn đề ngày 16/7/2023; Công văn số 3252/UBND-NC ngày 24/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện; ngoài ra không có hồ sơ, tài liệu nào khác.*

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thông tin và trả lời cho công dân như sau:

- Tại đơn đề ngày 16/7/2023, công dân cho rằng: “*Việc ông Nguyễn Văn Chín cố tình kéo dài thời hạn, không thực hiện triệt để các điều khoản tại Quyết định số 1858/QĐ-KPHQ; Phòng Tài nguyên và Môi trường không phối hợp với UBND xã Bình Trung xác lập hồ sơ, thực hiện việc cưỡng chế theo quy định. Hành vi không thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan trên cũng chỉ nhằm bao che sai phạm của ông Chín*”.

Liên quan đến nội dung tố cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Trung có hành vi bao che, không chấp hành văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện (gồm Quyết định số 1858/QĐ-KPHQ ngày 01/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện; Công văn số 960-CV/HU ngày 31/3/2022 của Huyện ủy và Công văn số 836/UBND-TCD ngày 06/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện) nhằm bao che cho hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn Chín đã được Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, rà soát hồ sơ và ban hành Thông báo số 08/TB-UBND ngày 12/01/2023.

Đến ngày 16/7/2023, công dân tiếp tục phát sinh đơn cho rằng “*Phòng Tài nguyên và Môi trường không phối hợp với UBND xã Bình Trung xác lập hồ sơ, thực hiện việc cưỡng chế theo quy định. Hành vi không thực hiện nhiệm vụ được*

giao của các cơ quan trên cũng chỉ nhằm bao che sai phạm của ông Chín” nhưng các tài liệu, chứng cứ cung cấp kèm theo đơn không chứng minh được Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Trung có hành vi bao che đối với ông Nguyễn Văn Chín; đồng thời, tiếp tục yêu cầu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với các trụ bê tông còn lại trên đất nên việc Chủ tịch UBND huyện ban hành Công văn số 3252/UBND-NC để chỉ đạo xử lý, giải quyết đối với nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân là đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Đối với nội dung công dân cho rằng “*Không làm rõ việc sử dụng đất lấn chiếm do UBND xã Bình Trung quản lý đối với ông Nguyễn Văn Chín. Tại văn bản số 106/UBND ngày 04/5/2022 của UBND xã Bình Trung xác nhận ông Nguyễn Văn Chín nhận chuyển nhượng của ông Phù Trung Hiệp 02 thửa đất (số 03 tờ bản đồ số 11; thửa đất số 74 tờ bản đồ số 9) phần diện tích còn lại do UBND xã quản lý. Nội dung này tôi đã có nhiều đơn thư gửi đến UBND xã Bình Trung yêu cầu kiểm tra, đo đạc xác định diện tích, cắm mốc ranh giới, tránh tình trạng tranh chấp giữa các hộ có sử dụng đất do UBND xã quản lý. Đảng ủy xã Bình Trung, Huyện ủy Bình Sơn, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành nhiều văn bản, thông báo tại các buổi tiếp công dân. Tuy nhiên, UBND xã Bình Trung không chấp hành dẫn đến vụ việc kéo dài, gây bức xúc dư luận xã hội...*”.

Nội dung này đã được Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Bình Trung xử lý, giải quyết theo thẩm quyền (tại Công văn số 3252/UBND-NC ngày 24/8/2023) và thông tin, trả lời cho công dân tại Công văn số 3251/UBND-NC ngày 24/8/2023 là đảm bảo quy định.

Mặt khác, căn cứ quy định pháp luật, Chủ tịch UBND xã Bình Trung là Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý; do đó, nếu công dân có căn cứ xác định xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất, nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thì có quyền gửi đơn tố cáo hoặc phản ánh, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Nay, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn trả lời cho công dân biết./.

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- UBND các xã Bình Trung;
- VP HĐND&UBND: C, PCVP, CVNC;
- Lưu: VT.

**Nguyễn Tường Duy**

